

คำกล่าวรายงานของ
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ในการประชุมประจำปี 2561 ของ สศช. เรื่อง

“ยุทธศาสตร์ชาติ อนาคตไทย อนาคตเรา”

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561

ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

ในนามของ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอขอบพระคุณ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมประจำปี 2561 ของสำนักงานฯ ในวันนี้ สำนักงานฯ ได้จัดการประชุมใหญ่ทางวิชาการขึ้นทุกปี เพื่อนำเสนอและรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนของสังคม ในเรื่องที่สำนักงานฯ เห็นว่า มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ

สำหรับการประชุมในปีนี้ จัดขึ้นในหัวข้อเรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติ อนาคตไทย อนาคตเรา” มีวัตถุประสงค์มุ่งสร้างการรับรู้และความเข้าใจในแนวคิดและสาระสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ให้กับภาคีการพัฒนา รวมถึงระดมความเห็นร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำแผนแม่บทเพื่อขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาสำคัญในมิติต่างๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับการประชุมในปีนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นประมาณ 2,000 คน เป็นตัวแทนของทุกภาคส่วนในสังคมไทยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ประกอบด้วย คณะรัฐมนตรี สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กรรมการยุทธศาสตร์ชาติ กรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน นักวิชาการ ผู้นำชุมชน ผู้แทนจากภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อมวลชน และประชาชน

การประชุม ในภาคเช้า เริ่มต้นด้วย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี จะได้แสดงปาฐกถาพิเศษ เพื่อเป็นการจุดประกายความคิดที่สำคัญในเรื่องการพัฒนาประเทศสู่อนาคต ก่อนที่จะเป็นการนำเสนอและรับฟังความคิดเห็นในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ชาติ อนาคตไทย อนาคตเรา” โดย ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และกระผม ในประเด็นกรอบแนวคิดและสาระสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนปฏิรูปประเทศ การจัดทำแผนแม่บท และแนวทางการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ จากนั้น จะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากที่ประชุม

สำหรับในช่วงบ่าย จะเป็นการบรรยายพิเศษโดยประชุมกลุ่มย่อย ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ” จากนั้นเป็นการประชุมกลุ่มย่อยกลุ่ม เพื่อนำเสนอสาระสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมวิพากษ์การจัดทำแผนแม่บทเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน โดยแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มที่ 1 ด้านความมั่นคง

กลุ่มที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

กลุ่มที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

กลุ่มที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

กลุ่มที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กลุ่มที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

สำนักงานฯ ใคร่ขอขอบพระคุณ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่ได้สละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุมในวันนี้ พร้อมทั้งขอขอบคุณสถานีวิทยุโทรทัศนแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ ถ่ายทอดสดการประชุมในช่วงเช้า บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ที่ดูแลการจัดเวทีการประชุม รวมทั้งทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการที่บริเวณหน้าห้องประชุม

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอกราบเรียนเชิญ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ได้กรุณา กล่าวเปิดการประชุมและแสดงปาฐกถาพิเศษ เพื่อเป็นแนวทางในการประชุมประจำปี 2561 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในครั้งต่อไป

ขอกราบเรียนเชิญครับ